

แบบรายงานผลการดำเนินงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
งปม. ๒๕๕๖ ผลผลิตการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ (AEC) งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท					
๑. กลุ่มงานประสานเครือข่ายภาคีภาครัฐและเอกชน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.					
๑	โครงการสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และร่วมประชุมหารือ เพื่อยกร่างข้อวิเคราะห้เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาว ภายใต้แผนงาน IMT-GT และ JDS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เป้าหมายจัดทำร่างข้อเสนอวิเคราะห์ร่วมในเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะด้านโอกาสการพัฒนาาร่วมกันเสนอต่อ ADB ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาว และเพื่อให้ไทยและมาเลเซียสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการในปัจจุบันทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ▶ เป้าหมายพื้นที่โครงการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไทย) และ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเคดะห์ ปะลิส กลันตัน และเปรัก ▶ เป้าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความร่วมมือ ๖ สาขาภายใต้แผนงาน IMT-GT ในระดับพื้นที่ชายแดนสาขาที่เน้นความสำคัญได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT โดยเฉพาะสาขาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้แก่ (๑) การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วย ด่านพรมแดนสะเดา-บูกิตกาฮูยิตัม, ด่านบ้านประกอบ-คูเรียนบุรง จังหวัดสงขลา/ด่านบูกะตา-บูกิตบุหงา, ด่านตากใบ-เป็งกอลันกูโบร์, ด่านสุโหงโกลก-รันเตาปันยัง จังหวัดนราธิวาส/ด่านวังประจัน-จุดตรวจวังเกเลียน จังหวัดสตูล/ด่านเบตง-เป็งกอลันฮูลู จังหวัดยะลา (๒) สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เป็งกอลันกูโบร์ และสุโหงโกลก-รันเตาปันยัง (๓) โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา เชื่อมชุมชนไทยจิงโหลนต่อไปยังมาเลเซีย (๔) การพัฒนาเชื่อมโยงด้านทางรถไฟระหว่างสุโหงโกลก-รันเตาปันยัง-ตุมปัต (๕) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย-นราธิวาส-กลันตัน/ เบตง-เป็งกอลันฮูลู/ สะเดา-บูกิตกาฮูยิตัม (๖) การบูรณาการกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าข้ามแดน (๗) การศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่างสตูล-รัฐปะลิส (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ) 	ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พื้นที่ชายแดนไทย (จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) – มาเลเซีย (รัฐเคดะห์ ปะลิส กลันตัน เปรัก)	<p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ การพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนบูรณาการ/เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT และแผนงาน JDS กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ของไทย ร่วมกับสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจมาเลเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT ในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาในระยะยาว โดยผลจากการสำรวจ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมพิจารณาการติดตามผลความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ และร่วมหารือสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อไป ในรูปแบบแผนปฏิบัติการ JDS และนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๒	โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแผนงาน GMS ให้สามารถขยายผลสู่ระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดระดับชาติ และในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ▶ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมเมื่อมีการเปิดเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดทำสะพานเศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาประโยชน์ในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน <p>เป้าหมาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ แผนงาน GMS แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ๗ จังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดสัมมนา และอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน (Workshop) เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพในส่วนของไทย เพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม ECF ในราวเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ▶ สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเป้าหมายทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ) 	วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี	<p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพระดับพื้นที่ โดยเสนอให้ ADB รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคการสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ▶ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงาน GMS เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือแผนงาน GMS ในการเชื่อมโยง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๓	<p>โครงการประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ๓ กลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงานเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และการขับเคลื่อนโครงการ ตาม Implementation Blueprint ๒๐๑๒-๒๐๑๖</p> <p>หลักการ : กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดโครงการประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการ ตาม Implementation Blueprint ๒๐๑๒-๒๐๑๖ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนงาน IMT-GT เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้นำแผนงาน IMT-GT ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานเชิงธุรกิจ (โครงการ) โดยบูรณาการขับเคลื่อนตามกรอบแผนงาน IMT-GT ▶ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน IMT-GT Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ▶ การนำเสนอแผนงานและแนวทางการดำเนินงานตามผลการประชุมในรอบปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ▶ พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT Implementation Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖ จำนวน ๑๔ จังหวัด ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน ▶ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สภาธุรกิจ IMT-GT รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับ ๖ สาขาความร่วมมือแผนงาน IMT-GT 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ การบูรณาการ/เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สู่อนุภูมิภาค ภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และมีการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แผนงาน IMT-GT ▶ เสริมสร้างกลไกการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้มี สู่อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT และเตรียมพร้อมสู่อาเซียน ▶ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน และแสวงหาโอกาสจากกรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ในการพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจทั้งห่วงโซ่การผลิตและการตลาดจากภายนอก ในภาพรวมทั้งระบบให้กับประเทศ ▶ ใช้งบประมาณ ▶ ใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ จาก สบจ.สป. <p>จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ)</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี และสงขลา</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี</p> <p>ประโยชน์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ผลผลิตที่ได้จากการประชุม คือการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกันระหว่างแผนระดับอนุภูมิภาคและแผนระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีทิศทาง ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดผลักดันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการตามกรอบ IMT-GT Implementation Blueprint ปี ๒๐๑๒-๒๐๑๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นำในระดับนโยบายจากทั้งสามประเทศ และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT บรรลุผลสัมฤทธิ์และเจตนารมณ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ▶ ภาครัฐและเอกชนมีการบูรณาการความร่วมมือ ความคิด สรรพกำลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีในอันที่จะผลักดันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ร่วมกัน และก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๔	โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ คัดเลือกแผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในเพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรี ผวจ.และนำเสนอในที่ประชุมระดับผู้นำ แผนงาน GMS โดยให้ธนาคาร (ADB) รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค การสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๕-๒๕๖๕) (GMS New Strategic Framework ๒๐๑๒-๒๐๒๒) ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และผวจ. (ECF) แผนงาน GMS ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ▶ ความร่วมมือ ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และ แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวเหนือ-ใต้ (NSEC), แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และแนวตอนใต้ (SEC) ให้สามารถขยายผลสู่ระดับพื้นที่ และนำไปสู่การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียน ▶ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้แผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศสู่อาเซียน ▶ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์) จำนวน ๓๐๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดสัมมนา และอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน (Workshop) เพื่อพิจารณาคัดเลือกนำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพในส่วนของไทย เพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม ECF ในราวเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ▶ สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเป้าหมายทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ) 	วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพระดับพื้นที่ โดยเสนอให้ ADB รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคการสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ▶ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงาน GMS เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่อนุภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือแผนงาน GMS ในการเชื่อมโยง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๕.	<p>โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ คัดเลือกแผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในเพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และนำเสนอในที่ประชุมระดับผู้นำ แผนงาน GMS โดยให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค การสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๕ (GMS New Strategic Framework ๒๐๑๒-๒๐๒๒) ภายใต้แผนงาน GMS ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (ECF) แผนงาน GMS ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ▶ ความร่วมมือ ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และ แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวเหนือ-ใต้ (NSEC), แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และแนวตอนใต้ (SEC) ให้สามารถขยายผลสู่ระดับพื้นที่ และนำไปสู่การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียน ▶ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมของไทย ในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศสู่อาเซียน ▶ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.น.ตอนบน ๑/ตอ.น.ตอนกลาง/๓๐๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดสัมมนา และอภิปรายแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน (Workshop) เพื่อพิจารณาคัดเลือก นำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพในส่วนของไทย เพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม ECF ในราวเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ▶ สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเป้าหมายทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ) 	<p>วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพระดับพื้นที่ โดยเสนอให้ ADB รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคการสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๖ และเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ▶ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงาน GMS เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่อนุภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือแผนงาน GMS ในการเชื่อมโยง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๖.	โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ คัดเลือกแผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในเพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และนำเสนอในที่ประชุมระดับผู้นำ แผนงาน GMS โดยให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค การสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๕ (GMS New Strategic Framework ๒๐๑๒-๒๐๒๒) ภายใต้แผนงาน GMS ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (ECF) แผนงาน GMS ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ▶ ความร่วมมือ ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และ แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวเหนือ-ใต้ (NSEC), แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และแนวตอนใต้ (SEC) ให้สามารถขยายผลสู่ระดับพื้นที่ และนำไปสู่การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียน ▶ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมของไทย ในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศสู่อาเซียน ▶ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ภาคกลางตอนล่าง ๑/ภาคตะวันออก/๓๐๐ คน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดสัมมนา และอภิปรายแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน (Workshop) เพื่อพิจารณาคัดเลือก นำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพในส่วนของไทย เพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม ECF ในราวเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ▶ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง <p>(รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ)</p>	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ แควรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่เป็นจุดยืนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพระดับพื้นที่ โดยเสนอให้ ADB รวบรวมเป็นแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค การสนับสนุนทางวิชาการ และผลักดันสู่แผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๖ และเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ▶ ความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงาน GMS เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่อนุภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือแผนงาน GMS ในการเชื่อมโยง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๗.	โครงการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<p>◆ กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>มท. : ผู้บริหารส่วนกลาง/หน.ส่วนราชการระดับกรม/ผวจ./หน.สนจ./สำนักบริหารยุทธศาสตร์ OSM จำนวน ๒๒๐ คน</p> <p>กต. : บริหารส่วนกลาง/หน.ส่วนราชการระดับกรม/ออท. ผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา/ออท.และกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียน จำนวน ๙ ประเทศ/กงสุลใหญ่คุณหญิงและหนานหนึ่ง</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ROC จำนวน ๘ สถาบัน/๒๐ คน</p> <p>ผู้แทนภาครัฐ (สมช./พณ./รง./อก./ทก./คค./กษ./กรมศุลกากร/สตม./ทบ./ทร.) จำนวน ๒๐ คน และเอกชน (หอการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/สภาธุรกิจไทย-ลาว,ไทย-เวียดนาม,ไทย-พม่า,ไทย-ฟิลิปปินส์,ไทย-สิงคโปร์,ไทย-อินเดีย,ไทย-กัมพูชา,สมาคมมิตรภาพไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา,ไทย-เวียดนาม,สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ จำนวน ๓๐ คน) รวมจำนวน ๕๐ คน</p>	<p>◆ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะ Outside in และ Inside out รวมทั้งแสดงความคิดเห็นระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับ ผวจ.ทุกจังหวัด</p> <p>◆ รับทราบมุมมองภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ/เอกชน</p> <p>◆ รับทราบเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับ ผวจ.</p> <p>◆ รับมอบนโยบายจาก นรม., รอง นรม., รมว.กต. และ รมว.มท.</p> <p>◆ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ)</p>	ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาคาร์ดินส์ กรุงเทพฯ	<p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <p>◆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะ Outside in และ Inside out รวมทั้งแสดงความคิดเห็นระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับ ผวจ.ทุกจังหวัด</p> <p>◆ รับทราบมุมมองภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ/เอกชน</p> <p>◆ รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน</p> <p>◆ สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับ ผวจ.</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๘.	ประเทศไทย โดย มท.ร่วมกับ สศช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ระดับรัฐมนตรี สามประเทศ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มุขมนตรี มาเลเซีย/ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย และอินโดนีเซีย สภาธุรกิจ IMT-GT/ภาคเอกชน ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ๖ สาขา แผนงาน IMT-GT ระยะ ๕ ปี (Implementation Blueprint: IB) ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานใน IMT-GT Signature Projects ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF/CMGF Retreat) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดประชุมสภาธุรกิจ/การประชุมเลขาธิการระดับชาติ/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ประสานความร่วมมือฯ CIMT Advisory Committee/เจ้าหน้าที่อาวุโส/ธนาคาร ADB (วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ ๒๐ (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ จัดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ จัดประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT ครั้งที่ ๑๙/การประชุมคณะกรรมการยกร่าง (Drafting Committee Meeting (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ สรุปรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมายทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ) 	ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโนรธาบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ประโยชน์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่อนุภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์จากโอกาสภายใต้กรอบความร่วมมือ แผนงาน IMT-GT ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายใต้กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT และอาเซียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๙.	<p>ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ระดับรัฐมนตรี สามประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มุขมนตรี มาเลเซีย/ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย และอินโดนีเซีย ▶ สภาธุรกิจ IMT-GT/ภาคเอกชน ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ๖ สาขา แผนงาน IMT-GT ระยะ ๕ ปี (Implementation Blueprint: IB) ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานใน IMT-GT Signature Projects ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF/CMGF Retreat) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ▶ จัดประชุมสภาธุรกิจ/การประชุมเลขาธิการระดับชาติ/การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ประสานความร่วมมือฯ CIMT Advisory Committee/เจ้าหน้าที่อาวุโส/ธนาคาร ADB (วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ ๒๐ (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ จัดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ จัดประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT ครั้งที่ ๑๙/การประชุมคณะกรรมการยกร่าง (Drafting Committee Meeting (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖) ▶ สรุปรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมายทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดผลการประชุมตามเอกสารแนบ) 	<p>ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <p>รับทราบสาระสำคัญของการประชุม ก่อนการประชุมก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่องสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่อนุภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์จากโอกาสภายใต้กรอบความร่วมมือ แผนงาน IMT-GT ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กลไกความร่วมมือภาคีรัฐและเอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT และอาเซียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๑๐.	ประเทศไทย โดย มท. ร่วมกับ สศช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระดับผู้นำ ตามแนวพื้นที่ เศรษฐกิจ แผนงานความร่วมมือ การพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (Economic Corridor Forum)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และ เวียดนาม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มุขมนตรี /ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย สภาธุรกิจ GMS ภาคเอกชน ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบ ความร่วมมือ ๗ สาขา แผนงาน GMS ยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๕) ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานในแผนงาน GMS ▶ การขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (ECF) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดประชุมสภาธุรกิจ GMS ▶ จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส GMS ▶ จัดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ▶ จัดประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ▶ การประชุมระดับ ECF ครั้งที่ ๕ แผนงาน ยุทธศาสตร์ GMS ฉบับใหม่ ระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๕-๒๕๖๕) เป็นการนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค (RIF) การแสวงหาความร่วมมือในโอกาสทาง ธุรกิจ รวมทั้งนำเสนอต่อหุ้นส่วนการพัฒนาจาก ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้ต่อแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนงาน GMS ฉบับใหม่ ภายใต้ RIF แนวโน้มมีการลงทุนที่สูงขึ้นในสาขาความร่วมมือ ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาสู่ความเป็นเมือง ICT และ ความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ ▶ ภาพรวมกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค (RIF) ภายใต้ยุทธศาสตร์ GMS ฉบับใหม่ มีสาขาความร่วมมือ ๑๐ สาขา แผนงานทั้งสิ้น ๒๑๕ แผนงาน มูลค่ารวม ๕๓,๐๕๗ พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ประกอบด้วยโครงการลงทุน ๑๓๖ โครงการ มูลค่า ๕๒,๘๔๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการอีก ๗๙ โครงการ มูลค่า ๒๑๐.๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▶ สรุปรายงานผลการประชุมเสนอ ผู้บังคับบัญชา และรายงานผลเพื่อแจ้งให้ จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ▶ การประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดย เป็นการนำเสนอโครงการที่มีโอกาสและศักยภาพใน การระดมทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (PPP) ของ ๖ ประเทศสมาชิก 	วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ	<p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ความร่วมมือในการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้ แผนงาน GMS เพื่อนำไปสู่การเตรียม ความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่อุ นุภูมิภาคและอาเซียน ▶ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์ จากโอกาสภายใต้กรอบความร่วมมือ แผนงาน GMS ในการเชื่อมโยง เศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยใช้แนว พื้นที่เศรษฐกิจทุกแนวในอนุภูมิภาค ใน การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กลไกความร่วมมือภาครัฐและ เอกชน/กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใน การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของภาคเอกชนไทย ภายใต้กรอบแผนงาน GMS และอาเซียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๑๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชาและเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน ▶ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเจรจาหรือในการผลักดันนโยบายด้านการต่างประเทศระดับทวิภาคี ▶ เพื่อสำรวจพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักลงทุนและผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทย ▶ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ในการดำเนินการผลักดันนโยบายการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศทั้งสอง 	▶ กระทรวงมหาดไทยได้นำ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗ จังหวัด และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อศึกษาดูงาน และ ร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา หน่วยงานของไทย ในราชอาณาจักรกัมพูชา และตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตเศรษฐกิจเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ลงทุน/ผู้ประกอบการภาคเอกชน ของไทย	ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา	<p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ประโยชน์:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทย-กัมพูชาในด้านนโยบายต่างประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพิ่มศักยภาพด้านการค้า-การลงทุนระหว่างกัน ▶ เพิ่มโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ให้กับผู้ประกอบการไทย ▶ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เพื่อนำมาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสมบูรณ์ ▶ หน่วยงานของไทยรับทราบสถานการณ์ปัญหา ข้อเสนอแนะ ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาจากนักลงทุนและผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทย ▶ หน่วยงานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชามีความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันนักลงทุน/ผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น

การใช้จ่ายงบประมาณ: จำนวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
งปม. ๒๕๕๖ ผลผลิตการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ (AEC) งบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท					
๑๒	โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ ปรสสถานความร่วมมือเพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การ ลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศสมาชิกอาเซียน	เป้าหมาย: เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional- Operation Center : ROC) จำนวน ๘ สถาบัน (ได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.นครสวรรค์ ม.บูรพา ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และ ม.สงขลานครินทร์) ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในการรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน (AC) อาทิ การจัดทำ แผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การค้นหาอัตลักษณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านการวิจัยและ เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับสนับสนุน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ประโยชน์ จำนวน ๑ โครงการ/กลุ่มจังหวัด	▶ มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของ ROC ทั้ง ๘ สถาบัน ได้ดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเสนอผลงาน โครงการในลักษณะงานวิชาการพร้อมบทสรุป และข้อเสนอแนะให้ มท. และกลุ่มจังหวัดได้ นำไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่ม จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป	เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖	ปัญหา/อุปสรรค: ▶ การโอนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้ง ๘ สถาบัน : เนื่องจากบางมหาวิทยาลัย ได้ออกจากระบบราชการส่งผลให้การโอน เงินงบประมาณมีความล่าช้า ▶ เนื่องจากโครงการของศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๕ โครงการ ได้รับการอนุมัติในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทำให้ บางโครงการอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
การใช้จ่ายงบประมาณ: จำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเป้าหมาย					
ผู้รายงาน..... (นางสาววรรรณ วุฒิวิณิชย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.					
ลงชื่อ..... ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทมน รัตนวิบูลย์ นวค.ขพ.สรอ.สบจ.สป. /โทร. ๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓, ๕๐๕๑๓					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
งปม. ๒๕๕๖ ผลผลิตจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท					
๒. กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.					
๑	โครงการสัมมนาบทบาทของ กรอบความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เพื่อเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ทันภายในปี ๒๕๕๘ ▶ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียนเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานความร่วมมือของ GMS และ แผนงาน IMT-GT ▶ เพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการ เตรียมความพร้อมพัฒนา และเชื่อมโยงทาง เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสู่ประชาคม อาเซียน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำผลการสัมมนาไป ใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ ▶ ภาครัฐ/เอกชน และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถผลักดันแผนงาน/โครงการเข้าสู่ภายใต้ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ได้ 	วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความ เข้าใจแนวทางและบทบาทของกรอบ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ▶ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการเพื่อสนับสนุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ แผนงานความร่วมมือ GMS และ IMT-GT ▶ มีการเร่งรัดผลักดันแผนการดำเนินงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้าน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒	โครงการสัมมนาสืบสานอย่าง สร้างสรรค์ ตามรอยพระบาท ณ สกลนคร (inspired by the Majesty) : การเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ทอผ้าหัตถกรรมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ▶ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชประสงค์ที่จะทำ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและสืบทอดภูมิปัญญา การทอผ้าดั้งเดิมของชาวสกลนคร ▶ เพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและศูนย์กลางด้านผ้าทอหัตถกรรม ในอาเซียน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผ้าทอของตนเองให้มีความหลากหลาย และ สร้างสรรค์ ▶ กลุ่มอาชีพทอผ้าในจังหวัดสกลนครสามารถนำ ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 	วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสกล แกรนด์พาลเลซ จ.สกลนคร	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ เกิดแนวคิดในการสืบสานและพัฒนา งาน ตามรอยพระบาทของสองพระองค์อย่าง สร้างสรรค์ และสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ▶ เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ผ้าทอที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมอาชีพในจังหวัดสกลนครให้ สามารถแข่งขันด้านการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๓	โครงการประชุมสัมมนา “สะพานเศรษฐกิจเชียงของ : โอกาสทองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของ 17 จังหวัดภาคเหนือ และมีช่องทางเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเพิ่มมากขึ้น ▶ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารจังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสามารถนำผลการประชุมสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ▶ จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนาไปจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 	วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิต ไฮร์แลนด์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ จังหวัด 17 จังหวัด ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีช่องทางและความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นประตูไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ▶ จังหวัดภาคเหนือ ภาครัฐและเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

การใช้จ่ายงบประมาณ: จำนวน ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้รายงาน.....

(นางสาววรรรณ วุฒิวิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

ลงชื่อ.....

ผู้ประสานงาน : นายธงชัย ปิ่นเกษ นวค.ขพ.สรอ.สบจ.สป.มท. / โทร. ๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓, ๕๐๕๑๓